



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สหกรณ์ประดู่ป่า จำกัด จังหวัดลำพูน ส่งลำไยขายถึงบ้าน

ไปรษณีย์ไทยเป็นสื่อกลางรับออเดอร์จัดส่งทั่วประเทศ

สหกรณ์การเกษตรประดู่ป่า จำกัด จังหวัดลำพูน ได้รับโอกาสจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตลำไยส่งจำหน่ายผ่านโครงการอ้อยทั่วไทย โดยไปรษณีย์เป็นสื่อกลางในการรับออเดอร์เพื่อจัดส่งถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ พร้อมการรันตีในเรื่องคุณภาพผลผลิต คัดเฉพาะเกรดพรีเมียม สนใจสั่งซื้อทางหมายเลข 1545 หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2554 นี้

นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลผลิตลำไยของสหกรณ์การเกษตรประดู่ป่า จำกัด จังหวัดลำพูน ในฤดูกาลผลผลิตปี 2554 นี้ว่า ปริมาณผลผลิตลำไยในปีนั้น คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสหกรณ์ได้ตั้งเป้าว่าจะสามารถรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกได้ไม่น้อยกว่า 700 ตัน ซึ่งขณะนี้ถือเป็นช่วงต้นฤดูผลผลิต และสหกรณ์ได้เปิดจุดรวบรวมผลผลิตแล้วกว่า 120 ตัน โดยส่งจำหน่ายให้กับห้างเทสโก้โลตัส และบริษัทส่งออกต่างประเทศเวียดนาม รวมถึงได้รับการประสานจากพ่อค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสั่งซื้อไปจำหน่ายที่ตลาดในอำเภอเวียงสระด้วย

สำหรับในปีนั้น ทางสหกรณ์การเกษตรประดู่ป่า จำกัด ยังได้รับโอกาสดีจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด คัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ผู้ผลิตลำไยเพื่อส่งสินค้าป้อนเข้าสู่โครงการอ้อยทั่วไทย ซึ่งเป็นสหกรณ์เพียงแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากทางไปรษณีย์ไทยมีความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพผลผลิตที่จะส่งจำหน่ายให้กับผู้บริโภคที่สั่งซื้อผ่านทางไปรษณีย์ เพราะสมาชิกสหกรณ์มีการพัฒนากระบวนการผลิตลำไยเข้าสู่มาตรฐาน GAP และสามารถคัดผลผลิตในเกรดพรีเมียมส่งให้กับผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพและราคาลำไยให้สูงขึ้น โดยลูกค้าที่สั่งซื้อลำไยทางไปรษณีย์เป็นลูกค้าระดับกลางถึงระดับบน และมีทุกสาขาอาชีพ ทั้งข้าราชการ พนักงานบริษัท เจ้าของธุรกิจ ในปีนี้ทางสหกรณ์ได้สั่งทำกล่องบรรจุลำไยที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรงในการขนส่งและรักษาคุณภาพลำไยให้สดใหม่จนถึงมือลูกค้า รวมทั้งมีการพิมพ์ตราสัญลักษณ์ของสหกรณ์ที่ชัดเจน มีขนาดที่สามารถบรรจุลำไยได้กล่องละ 5 กิโลกรัม เบื้องต้นทางไปรษณีย์ได้กำหนดปริมาณการสั่งซื้อลำไยจากสหกรณ์การเกษตรประดู่ป่า จำกัด ไม่น้อยกว่า 723 กล่องต่อวัน

ด้านนายปรีชา กันเรืองชัย หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยถึงความร่วมมือในการซื้อขายลำไยผ่านทางไปรษณีย์กับสหกรณ์การเกษตรประดู่ป่า จำกัด ว่า ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องคุณภาพลำไยของจังหวัดลำพูนว่าเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อย และอยากช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิตสู่ตลาดให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง จึงได้ติดต่อกับทางสหกรณ์ เพื่อให้ผลผลิตลำไยป้อนให้กับโครงการอ้อยทั่วไทย ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เนื่องจากไปรษณีย์มีระบบขนส่งพัสดุและสินค้าอยู่แล้ว หากสามารถช่วยเกษตรกรในการขยายช่องทางการจำหน่ายก็นับเป็นเรื่องที่ดี จึงได้ทดลองสั่งซื้อตั้งแต่ปี 53 ที่ผ่านมา โดยนำเข้าสู่โครงการอ้อยทั่วไทย ส่งลำไยให้ประชาชนที่สั่งซื้อถึงบ้าน ซึ่งในปีนี้ได้ขยายช่องทางการสั่งซื้อ โดยสามารถสั่งซื้อได้ทางอ้อยทั่วไทย โทร. 1545 หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2554 นี้

ทั้งนี้ คาดว่าในปีนั้น การจำหน่ายลำไยทางไปรษณีย์จะมีปริมาณไม่น้อยกว่า 70 ตัน และยังได้ตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายลำไยของสหกรณ์การเกษตรประดู่ป่า จำกัด ให้มีความเข้มแข็ง และเชื่อมั่นว่า หากสหกรณ์สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงแล้ว โอกาสต่อไป สหกรณ์สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการสั่งซื้อลำไยจากสหกรณ์อื่น ๆ

มาส่งขายให้กับทางไปรษณีย์ได้ โดยสหกรณ์ทำหน้าที่ตัวกลางในการควบคุมและคัดคุณภาพ และเป็นต้นแบบในการช่วยสนับสนุนสหกรณ์อื่น ๆ ต่อไป